

**QUYẾT ĐỊNH số 54-BT ngày 27-3-1978
về việc thành lập một số xã thuộc
tỉnh Phú Khánh.**

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Nay phê chuẩn việc thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới thuộc tỉnh Phú Khánh như sau :

1. Thành lập xã Phước Đồng thuộc thành phố Nha Trang ;

Địa giới của xã Phước Đồng : phía bắc giáp thôn Xuân Sơn và thôn Đồng Nhơn của xã Vĩnh Trung, thuộc thành phố Nha Trang ; phía đông giáp xã Vĩnh Thái và phường Phước Hải thuộc thành phố Nha Trang ; phía tây giáp xã Suối Cát thuộc huyện Diên Khánh và phía nam giáp xã Cam Tân thuộc huyện Cam Ranh.

2. Thành lập xã Diên Đồng và xã Diên Xuân thuộc huyện Diên Khánh.

— Địa giới của xã Diên Đồng : phía bắc giáp núi Nhánh, xã Diên Xuân ; phía đông giáp Sông Chờ, xã Diên Lâm ; phía tây giáp xã Khánh Minh và phía nam giáp xã Khánh Phú thuộc huyện Diên Khánh ;

— Địa giới của xã Diên Xuân : phía bắc giáp xã Ninh Hưng thuộc huyện Khánh Ninh ; phía đông giáp xã Diên Lâm ; phía tây giáp xã Khánh Bình và phía nam giáp xã Diên Đồng thuộc huyện Diên Khánh.

Điều 2. — Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1978

Bộ trưởng Phủ thủ tướng
VŨ TUẤN

CÁC BỘ

BỘ TÀI CHÍNH

**THÔNG TƯ số 5-TCT/QĐ ngày 30-3-1978
về việc mở rộng và thống nhất áp
dụng chế độ thu quốc doanh.**

Chấp hành chỉ thị số 382-TTg ngày 29-9-1961 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành thí

điểm chế độ thu quốc doanh ; thông báo số 21-TB ngày 13-6-1964 của hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ họp ngày 3-6-1964 cho phép mở rộng thu quốc doanh ; thông tư số 140-CP ngày 13-9-1968 của Hội đồng Chính phủ về việc thí điểm cải tiến chế độ thu tài chính và chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp quốc doanh.

Chế độ thu quốc doanh đã được thí điểm từ năm 1961 và đã dần dần mở rộng áp dụng ra các xí nghiệp khác, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh nên diện mở rộng còn ít và chậm.

Hiện nay còn có những xí nghiệp quốc doanh trung ương và hầu hết các xí nghiệp quốc doanh địa phương đang còn áp dụng hình thức thuế (thuế doanh nghiệp, thuế hàng hóa,...) thuộc chế độ thuế công thương nghiệp đối với kinh tế tập thể và tư doanh.

Đối với các tỉnh phía Nam, được phép của Thường vụ Hội đồng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 6-TC/TQĐ ngày 14-5-1977 quy định chế độ thu tài chính tạm thời áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh với các hình thức phù hợp với tình hình thực hiện bước đầu ở miền Nam các chế độ kế hoạch hóa giá thành, giá cả, chiết khấu thương nghiệp.

Cùng với các đòn bẩy kinh tế khác, chế độ thu quốc doanh có tác dụng thúc đẩy xí nghiệp thực hiện tốt Điều lệ xí nghiệp ; quan tâm hơn nữa đến chế độ hạch toán kinh tế nhất là quản lý giá thành, giá cả, tiêu thụ, thanh toán và đảm bảo tập trung nhanh chóng vào ngân sách Nhà nước một phần thu nhập thuần túy được sáng tạo ra trong các xí nghiệp sản xuất, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của các ngành trung ương và của các địa phương.

Đề góp phần tăng cường quản lý kinh tế tài chính, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về kế hoạch Nhà nước và ngân sách năm 1978 và 5 năm (1976 - 1980), Bộ Tài chính hướng dẫn việc mở rộng, nâng cao và thống nhất áp dụng chế độ thu quốc doanh đối với tất cả các xí nghiệp sản xuất quốc doanh trung ương và địa phương trong phạm vi cả nước như sau.

1. Đối tượng áp dụng chế độ thu quốc doanh.

Chế độ thu quốc doanh tập trung vào ngân sách Nhà nước (trung ương và địa phương) phần thu nhập thuần túy của xã hội thể hiện trong chênh lệch giữa giá bán buôn công nghiệp và giá bán buôn xí nghiệp các sản phẩm hàng hóa do xí nghiệp quốc doanh sáng tạo ra.

a) Đối tượng áp dụng chế độ thu quốc doanh là tất cả các sản phẩm công nghiệp do các xí nghiệp quốc doanh sản xuất và bán ra có thu nhập thuần túy, (kể cả xí nghiệp quốc doanh